

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๘

เรียน เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๘

ตามที่ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๘ (TSAC2019) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยจะร่วมกับสมาคมศิษย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศไทยอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสัมมนาวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ ๑๑ (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศไทยอังกฤษ ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

โดยที่งาน SACC-TSAC2019 ในส่วนของงานประชุมวิชาการ (academic conference) จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) การนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป และ (๒) การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to Disrupt and Develop towards Being the World’s Leader” คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานนำเสนอผลงาน จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรป โดยการจัดงานประชุม SACC-TSAC2019 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ

๑. เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนไทยได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการไปบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การวางรากฐาน โครงข่ายสำหรับนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ในอนาคต

๒. เพื่อให้ นักเรียน/นักวิจัยไทยที่เข้าร่วมงานประชุมได้รับรู้แนวนโยบาย และแลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากร รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และบริบททางสังคมที่แต่ละหน่วยงานในประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่

คณะกรรมการจัดงานประชุม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมงานไว้ ดังนี้

๑. ค่าลงทะเบียน คนละ ๕๐ ปอนด์ (ชำระกับคณะกรรมการจัดงาน)

๒. ค่าที่พัก (ห้องคู่) ประมาณคนละ ๗๐ - ๑๒๐ ปอนด์ ต่อคน (ชำระตรงกับโรงแรม) กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลเบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง (ห้องคู่) คนละไม่เกิน ๘๐ ปอนด์ ต่อคน (เฉพาะคืนวันที่ ๑๕ และคืนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)



SAMAGGI SAMAGOM  
FOUNDED 1901



## SACC-TSAC2019

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ ๘  
งานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ ๑๑  
๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กรุงเทพมหานคร

๓. ค่าธรรมเนียมการตรวจตรา (visa) คนละ ๙๓ ปอนด์ (ชำระโดยตรงกับสถานทูตหรือศูนย์สมัครวีซ่า)  
กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่อยู่ในรายการที่เบิกจ่ายได้

๔. ค่าเดินทางในการเข้าร่วมงาน กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นไปตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนและสถานเอกอัครราชทูตไทย ใน  
แต่ละประเทศกำหนด

คณะกรรมการจัดงานประชุม SACC-TSAC2019 จึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดงานประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่จะเข้าร่วมงาน ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติไว้  
เป็นแนวทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ค่าใช้จ่ายรายการที่ ๑-๒ และ ๔) และขอความอนุเคราะห์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ในการ  
ประชาสัมพันธ์งานประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://sacctsac2019.com> และ <https://www.facebook.com/SACCTSAC2019>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายณรายวิชญ์ นริศม  
สถานายกสามัคคีสมาคม  
และประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม  
SACC-TSAC 2019

ดร.ภก.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานประชุม  
SACC-TSAC 2019